





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

19 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage - น.ส.สุวิมล นัมภกรมวิธร หัวหน้ากลุ่ม Nurses Connect เผยถึงกรณีบุคลากรทางการแพทย์ทวงถามเรื่องค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 จาก สร. ว่า ขณะนี้มีบุคลากรทางการแพทย์บางรายยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2565 รวมถึงช่วงสุดท้ายของเดือน มิ.ย.-ก.ย. 2565 ซึ่ง สร.เคยออกมาระบุว่า จะดำเนินการจ่ายให้ในช่วงเดือน ต.ค. ต้นปีงบประมาณ 2567 และยังมีบางรายยังไม่ได้ตั้งแต่ช่วง ต.ค. 2564 รวมถึงบุคลากรฯ บางส่วนแม้จะได้เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยมาแล้ว ต้องโอนกลับให้ รพ.ต้นสังกัด เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น หรือนำเงินมาหาเรื่องเฉลี่ยให้ได้เท่ากัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark - โพสต์แสดงความเห็น กรณีค่าเสี่ยงภัยโควิดนอกสังกัดยังคงค้างเบิก 1,618 ล้านบาทจากปัญหาเอกสาร ว่า เอกสารเข้าเอกสารไม่ถูก รู้สึกจะเริ่มจับมือใครดมไม่ได้ละ ว่าไปค้างตรงไหน ต้องตามเรื่องที่ใคร</p> <p>2. ยารักษาโควิด สื่อที่นำเสนอ : เพจ Anan Jongkaewwattana - โพสต์ข้อความระบุ Ensitrelvir เป็นยาต้านไวรัสที่พัฒนาจากบริษัท Shionogi ใน Osaka ญี่ปุ่น ยาตัวนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ในประเศญี่ปุ่นในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหนัก แต่ทางตะวันตกยังไม่ได้รับรองให้ใช้ ผลจากการทำ Clinical trial พบผู้ป่วยที่ได้รับยาตัวนี้สามารถรักษาอาการจนไม่ได้อีก ลื่นไม่ได้รับรส จากการเป็นโควิดได้รวดเร็วกว่ายาชนิดอื่นอย่างมีนัยสำคัญ</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>บอร์ดสุขภาพแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - กระทรวงสาธารณสุข เตรียมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 24 ต.ค. 66 จะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.15 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นสำคัญคือ การขับเคลื่อน บัตรปชช.ใบเดียว รักษาได้ทุกที่, มะเร็งครบวงจร, การให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV), สถานชิวาภิบาล, การเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขต กทม. รวมถึงเรื่องแต่งตั้งผู้แทนใน กกก.สุขภาพแห่งชาติเพิ่มเติม มีสภาการสาธารณสุขชุมชน และสภาการแพทย์แผนไทย</p>	
<p>สถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (INN, hfocus) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. เผยผลการดูแลสุขภาพคนไทยกลับจากอิสราเอล 2 ชุด ล่าสุด รวม 477 คน พบบาดเจ็บ 4 ราย มีอาการทางเดินหายใจ 8 ราย เครียดสูง 3 ราย และไม่สบายใจ 15 ราย ประสานพื้นที่ดูแลต่อหลังกลับถึงภูมิลำเนาสรุปให้การดูแลแล้ว 7 ชุด รวม 1,015 คน มีบาดเจ็บและอาการทางร่างกาย 15 ราย อาการทางเดินหายใจ 19 ราย และผลกระทบด้านสุขภาพจิต 95 ราย เช่น เครียด นอนไม่หลับ ตื่นตัวมากเกินไป ไม่สบายใจ เป็นต้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus,, thaiPBS, linetoday) - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาการแทนเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า สถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลและฮามาส ได้มีการเตรียมแผนรองรับกรณีการนำเข้ายาและวัตถุดิบทางยา ที่ประเทศไทยมีการนำเข้าจากประเทศอิสราเอลจำนวน 16 รายการ เป็นยาสำเร็จรูป 12 ตัวยา และวัตถุดิบทางยา 4 ชนิด เช่น อิมมูโนโกลบูลินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากซีรัมของมนุษย์ และ Magnesium Hydroxide เป็นต้น ซึ่งจากการสำรวจสต็อกจะสามารถผลิตได้อีก 2 ปี และมีแหล่งจัดหาอื่นเพิ่มเติม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, pptvhd, thematte) - องค์การอนามัยโลก วิจารณ์ให้ยุติการโจมตีสถานพยาบาล ขณะที่นายอัคราฟ อัล-กิดรา โฆษก สร.กาษา เผยมีผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์จากเหตุโจมตีใส่ รพ.อัล-อะห์ลี 471 ราย ผู้บาดเจ็บ 314 ราย พร้อมกับกล่าวถึงเหตุโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการสังหารหมู่ของอิสราเอล</p>	
<p>รพ.สธ.มอบนโยบาย ออย.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผจก., fm91bkk, hfocus, thebangkokinsight, bangkokbiznews, thaipbs)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รฆ.สธ. และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมภารกิจ ออย. มอบนโยบายให้ ออย.ส่งเสริมศักยภาพสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศ โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกระดับ ตั้งเป้า 100 วัน อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 100 รายการ สร้างรายได้ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ</p>	
<p>รมว.สธ.มอบนโยบายกรมการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ผจก., ทีวีช่อง NBT, hfocus, acnews, bangkokbiznews)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและบุคลากร กรมการแพทย์ โดยนพ.ชลน่านกล่าวว่า กรมการแพทย์ เป็นกรมด้านวิชาการที่มีความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้ การพัฒนาทางวิชาการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญสูง สามารถขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับ 30 บาท ที่มีการกำหนด Quick Win ให้เห็นผลใน 100 วันแรก ทั้งเรื่องมะเร็งครบวงจร, มินิธัญญารักษ์, รพ. กทม. 50 เขต 50 รพ. และปริณทล, สถานชิวาภิบาล และ เศรษฐกิจสุขภาพ พร้อมเดินหน้า Quick Win ให้เห็นผลใน 100 วันแรก</p>	
<p>ภาพอนาคตระบบสาธารณสุขไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- กยผ. สป. ใช้นวัตกรรมเชิงนโยบายกระบวนการ Foresight คาดการณ์รูปแบบอนาคตระบบสาธารณสุขไทย ภายใต้รายงานภาพอนาคตระบบสาธารณสุขไทย ฉายภาพฉากทัศน์ที่ 1 พบความเสี่ยงในความยั่งยืนของระบบสุขภาพ เนื่องจากแนวโน้มความต้องการบริการสุขภาพจะสูงขึ้นมาก รายงานด้านสุขภาพของประเทศแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่ระบบยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร และกฎระเบียบ และฉากทัศน์ที่ 2 พบว่ายังมีโอกาสต่าง ๆ ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในระบบสาธารณสุข ปรับเปลี่ยนเป็นการทำให้บริการสาธารณสุขเข้าถึงประชาชน นำจุดแข็งด้านสุขภาพของประเทศพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสุขภาพ</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สศ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ผศ.ดร.จรรยาพร ศรีศศลักษณ์ รอง ผอ.สวรส. เผยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแดชบอร์ดแสดงผลข้อมูลการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของ รพ.สศ. ที่ถ่ายโอนให้ อบจ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลเรียลไทม์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน โดยจะนำไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์ของ สวรส.</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ นัดหมายหารือนอกรอบกับผู้เกี่ยวข้องกับการกิจการถ่ายโอน รพ.สศ. ให้แก่ อบจ. ทั้ง สธ. สก. สำนักงบประมาณ คณะอนุกรรมการบริหารการกิจการถ่ายโอนด้านสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนขณะนี้ โดยเฉพาะประเด็นรายชื่อบุคลากรถ่ายโอนไม่ตรงกันระหว่าง สธ.-สก. จำนวน 1,012 คน ส่วนกลุ่มบุคลากรถ่ายโอนที่มาจาก 5 หน่วยงาน (สสจ. สสอ. รพศ. รพท. รพช.) 138 คน ต้องรอความชัดเจนจาก อ.ก.พ.สธ.อีกครั้ง</p>	
<p>รายงานผลตรวจสภาพจิต ผู้ก่อเหตุยิงที่ห้างพารากอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปปซิฟิค, แนวหน้า, ผจก., เดลินิวส์, มติชน, thebangkokinsight, ch7, js100, sondhitalk, thaipbs)</p> <p>-นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง กระแสข่าวการประเมินเด็กวัย 14 ปี ก่อเหตุยิงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ที่ถูกส่งตัวเข้าประเมินอาการทางจิตเวชที่สถาบันกัลยาณ์ฯ ไม่พบความผิดปกติด้านจิตใจและให้กรมพินิจฯ รับตัวกลับ ว่า เด็กยังอยู่ในการตรวจสอบประเมินสุขภาพจิตใจของสถาบันกัลยาณ์ฯ ตามกรอบระยะเวลาของกรมพินิจฯ ที่ให้เวลา 45 วัน ซึ่งการตรวจสอบมีหลายขั้นตอน การตรวจสอบของสถาบันกัลยาณ์ฯ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น ซึ่งสุดท้ายศาลเยาวชนจะเป็นผู้ใช้ข้อมูลทั้งหมดประกอบการพิจารณาต่อไป สำหรับการดำเนินงานจะใช้มาตรา 42 พ.ร.บ.การบริหารแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด พ.ศ.2561</p>	
<p>อย. สร้างความมั่นใจ ไม่มีสารพิษปลอมปนในยาน้ำสำหรับเด็กจำหน่ายในไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, MCOT NEWS FM 100.5, thebangkokinsight, ch7, plewseengern, thereporters, hfocus)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาการแทนเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ไม่พบสารพิษปนเปื้อนในยาน้ำสำหรับเด็กที่วางจำหน่ายในประเทศไทย หลังเกิดกรณีพบการปลอมปนของสารพิษ 2 ชนิด (ไดเอทิลีนไกลคอลและเอทิลีนไกลคอล) ในยาน้ำสำหรับเด็กในประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี พ.ศ.2565 เป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิตจำนวนมาก และยังคงตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาน้ำสำหรับเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยาน้ำที่นำเข้าจากอินโดนีเซียและอินเดีย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและสร้างความมั่นใจในการบริโภคยาที่มีการจำหน่ายในประเทศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวินิจฉัยสุขภาพแม่และเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, hfocus, thansettakij, newtv, mcot, ch7, nation, thereporters)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รักษาการแทนอธิบดีกรมวิทย์ฯ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวินิจฉัยสุขภาพแม่และเด็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ มีผลงานที่โดดเด่น คือ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่มีขนาดการให้บริการใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกรมฯ ได้เตรียมพัฒนาศักยภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง ที่กระจายครอบคลุมทั้ง 12 เขตสุขภาพ และจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 3 ด้าน คือ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และการตรวจวัณโรค (Tuberculosis : TB) ภายใน 100 วัน เพื่อให้สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ที่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่</p>	
<p>อก.เร่งผลิต-จัดส่งยารักษาใช้หวิดใหญ่ให้ รพ.ทั่วประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., mcot, hfocus, news1live, newtv, fm91bkk, bangkokbiznews)</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการผลิตยาโอเซลตา มิเวียร์ (Oseltamivir) ยารักษาใช้หวิดใหญ่ และการกระจายยาไปยังสถานพยาบาลต่าง ๆ ว่า อก.ได้มีการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ป่วย โดยใช้กำลังคนทั้งโรงงานผลิตยารังสิต 1 และโรงงานผลิตยาที่ พระราม 6 รวมทั้งปรับแผนการทำงานแต่ละกระบวนการให้ทำงานแบบคู่ขนาน เช่น ทำการผลิตและวิเคราะห์คุณภาพยาไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังได้เปิดกะทั้งกลางวันและกลางคืน ทำงานตลอด 24 ชม. รวมทั้งเพิ่มสายการผลิตในขั้นตอนการบรรจุลงแคปซูล และการตรวจเช็คน้ำหนักของยาในแต่ละแคปซูล ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 4 เท่า และได้ให้ความสำคัญกับการผลิตยา</p>	
<p>ผลักดันรพ.แพทย์แผนไทยฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>- นพ.นิยม หมออยู่ วิวรรณดิฐกุล สส.แพร่ เขต 2 พรรคเพื่อไทย เผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ มีนโยบายขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อพัฒนางานวิชาการ และการบริการ จึงมีนโยบายจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานขึ้นในแต่ละเขตพื้นที่สาธารณสุข จ.แพร่ ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพและความพร้อม ในการที่จะตั้งรพ.แพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ทั้งนี้ ได้ทำประชาคม พร้อมเตรียมพื้นที่โรงเรียนแม่ยางกาด ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ (ที่ถูกยุบรวมกับโรงเรียนแม่ยางตาล) มอบโอนให้เป็นที่ราชพัสดุแล้ว</p>	
<p>สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (posttoday, headtopics, nation, kapook, spacebar)</p> <p>- ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5 ประจำวันที่ 19 ต.ค. 66 ณ 07:00 น. สรุปลักษณ์รวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ</p> <p>- ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค. 66 เวลา 07.00 น. พบเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 22 พื้นที่ รวมถึงแนวเสี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งบางพื้นที่ พร้อมจับตาสถานการณ์ทั่วประเทศช่วงปลายฝนต้นหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ นิธิพัฒน์ เจียรกุล</p> <p>- เพจ นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล โพสต์ เตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปีนี้จะนานและหนักกว่าเดิม ทั้งนี้ คาดหวังว่า รมว.สธ. จะมีมาตรการเด็ดๆ แบบ 100 วันควิกวิน พิชิตฝุ่น ออกมาให้เห็น</p>	
<p>เตือนใช้ยาคุมแทน ฮอโมน เสี่ยงโรคหัวใจ-หลอดเลือดสมอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sondhitalk)</p> <p>- ผศ.ภก.ณัฐวุฒิ สีสากนก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเภสัชฯ กล่าวในงาน เปิดบ้านสภาเภสัชฯ ค่ายข่าวเล่าเรื่องครั้งที่ 2 เรื่อง "สาวข้ามเพศ ใช้ฮอโมนอย่างไรให้เป๊ะปัง" ของสภาเภสัชกรรม เตือนสาวข้ามเพศอย่าใช้ยาคุมแทนยาฮอโมน ซึ่งเสี่ยงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง พบในไทยยังใช้ยาคุมแทนถึง 40% แนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ อย่าซื้อกินเอง</p>	
<p>หลักเกณฑ์-วิธีตรวจสุขภาพข้าราชการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาชาติ</p> <p>- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ฉบับใหม่ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2566 ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตด้วย และต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ลงนามโดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. มีผลบังคับใช้ 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป</p>	
<p>จัดระเบียบกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, เนชั่นออนไลน์, linetoday, koratdaily)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เรื่อง "น้ำกระต้อมจังหวัดนครราชสีมา ปี 2566" โดยมีผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำกระต้อมรับฟัง 200 คน โดยชี้แจงให้ความรู้ การบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ พืชกระต้อม และการควบคุมเฝ้าระวังการขายน้ำกระต้อม เพื่อควบคุมปัญหาการใช้ไม่เหมาะสมในเด็กและเยาวชน โดยในรอบปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยจากน้ำกระต้อมเข้ารับการรักษา กว่า 1,700 ราย ต่ำสุดอายุ 12 ปี สะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงน้ำกระต้อมได้อย่างเสรีและง่ายดาย ข้อมูลล่าสุดมีรายชายน้ำกระต้อมในพื้นที่ 32 อำเภอ มากกว่า 500 ร้าน</p>	